

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗๙ (๑๐/๒๕๕๕) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่ปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๓.๑	การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการเสนอขอความเห็น เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี โดยขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง	มหาวิทยาลัย	ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเป็นไปตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
๓.๒	ความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลปกครอง	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้นำเอกสารการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบด้วย โดยมอบเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานขอสำเนาคำชี้แจงต่อศาลปกครองต่อไป	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔.๑	การพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบไม่อนุมัติการขอ กำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ของ รองศาสตราจารย์สธน โรจนตระกูล ตามที่ประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเสนอ และขอให้มหาวิทยาลัยนำข้อเสนอแนะไปพิจารณา ดำเนินการต่อไป	คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย	ดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบแล้ว
๔.๒	การพิจารณาการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนา สภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนา สภามหาวิทยาลัย : กลุ่มมหาวิทยาลัยภาคเหนือ ตามที่เสนอ โดยมอบเลขานุการสภา มหาวิทยาลัยดำเนินการประสานกรรมการสภา มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานฯ ต่อไป	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
๔.๓	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การพัสดุ สำหรับการจัดการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยใน อุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ พ.ศ.	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การพัสดุสำหรับการจัดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑ พ.ศ. โดยมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบกรอบวงเงินขั้นสูงอีกครั้ง	มหาวิทยาลัย และงานนิติกร	ดำเนินการออก ระเบียบ ให้ประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ มติสภามหาวิทยาลัยได้แจ้งและเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานและบุคคลได้รับทราบ โดยสามารถค้นหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย <http://council.psu.ac.th/>